



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร

เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาเทศบาลตำบลหนองหารที่มีต่อผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองหาร มีมติรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหาร สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองหาร และสภาเทศบาลตำบลหนองหารได้เสนอความเห็นต่อผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเทศบาลตำบลหนองหาร ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหารต่อไป

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ จึงประกาศผลการแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะของสภาเทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองหารปรับปรุงและพัฒนาการ ดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหาร ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหาร มีจำนวนโครงการมากเกินไป ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณครบทุกโครงการได้

๒. เห็นควรรวบรวมหรือผนวกรายละเอียดโครงการตามความเดือดร้อนของประชาชนมา เปลี่ยนเป็นจากโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซม เป็นการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหรืออื่น ๆ เพื่อมาดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว และจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าการจัดทำโครงการก่อสร้างซึ่งต้องใช้เวลาและงบประมาณ มากกว่าและชาวบ้านก็จะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาท้องถิ่น

๓. เทศบาลตำบลหนองหาร ควรจะมีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในคราวที่มีการ ประชุมประชาคมของหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนควรแจ้ง โครงการหรือปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้เสนอต่อที่ประชุมนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ที่จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไรและมีแนวทางในการดำเนินการต่อไปอย่างไรในการเรียงลำดับ ปัญหาและความต้องการของประชาชน

๔. เทศบาลตำบลหนองหาร ควรดำเนินการจัดทำโครงการและจัดสรรงบประมาณให้เป็นไป ตามลำดับปัญหาและความต้องการในที่ประชุมประชาคมนั้นได้ลงมติ และจัดเรียงลำดับปัญหาและความ ต้องการมาแล้ว ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองหารจะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงการ บริหารงานของเทศบาลตำบลหนองหารต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสุพิศ เกียรติหม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร